

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNNPTNT-KL

Quảng Ngãi, ngày tháng 3 năm 2024

V/v lấy ý kiến đối với dự thảo của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đề xuất dự án "Bảo tồn loài Chà vá chân xám tại tỉnh Quảng Ngãi" do Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh hỗ trợ

Kính gửi:

- Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Tài chính, Công an tỉnh;
- UBND các huyện: Ba Tơ, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà.

Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) là tổ chức khoa học Công nghệ trực thuộc liên hiệp các hội KH&KT thành phố Đà Nẵng với các chức năng chính trong lĩnh vực nghiên cứu: đa dạng sinh học, tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu... Từ đó, đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế suy giảm tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và hậu quả của biến đổi khí hậu thông qua việc nâng cao nhận thức cộng đồng và khuyến nghị cơ quan có thẩm quyền hoạch định các chính sách nhằm bảo vệ tốt đa dạng sinh học, môi trường quốc gia và thích ứng biến đổi khí hậu. Trong năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã phối hợp với Trung tâm GreenViet và tổ chức FFI điều tra, phát hiện quần thể Chà vá chân xám lớn thứ 3 tại Việt Nam, tổ chức Hội thảo tham vấn giải pháp bảo tồn loài Chà vá chân xám tại địa bàn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. (Có hồ sơ pháp lý của Trung tâm GreenViet kèm theo)

Theo đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh tại Công văn số 513/VP-KTN ngày 25/3/2024 về việc giải quyết đề nghị của Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh; trong đó đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh tại Công văn số 12/NVX ngày 20/3/2024 về việc đề xuất Dự án "Bảo tồn loài Chà vá chân xám tại tỉnh Quảng Ngãi" do Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh hỗ trợ.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã dự thảo Công văn của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đề xuất dự án "Bảo tồn loài Chà vá chân xám tại tỉnh Quảng Ngãi" do Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh hỗ trợ. Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Tài chính, Công an tỉnh, UBND các huyện: Ba Tơ, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà sớm cho ý kiến về nội dung dự thảo (Có bản dự thảo kèm theo).

Văn bản tham gia ý kiến gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Kiểm lâm tỉnh) **chậm nhất ngày 05/4/2024**; đồng thời gửi kèm file mềm qua hộp thư điện tử: **nltanh-snn@quangngai.gov.vn** để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét. Nếu quá thời hạn lấy ý kiến mà cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến chưa có văn bản phúc đáp thì xem như đồng ý với dự thảo.

Kính đề nghị quý cơ quan phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Chi cục Kiểm lâm tỉnh;
- GD, PGD Sở;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Hồ Trọng Phương